



บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสำนักงานศาลปกครอง

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ สำนักงานศาลปกครอง ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย นายพิทักษ์พล บุญมาติก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับสำนักงานศาลปกครอง โดย นางสมฤดี ธัญญสิริ เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน และสำนักงานศาลปกครองมีภารกิจสำคัญในการวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดี เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ หรือคำสั่ง หรือวิธีการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานของรัฐ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม และยกระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อป้องกันและลดการเกิดข้อพิพาททางปกครอง ทั้งสองหน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของภารกิจดังกล่าว อันมีเป้าประสงค์สำคัญเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม ดังนั้น เพื่อเป็นการประสานความร่วมมือภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทั้งสองให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน อันจะเป็นการส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน หน่วยงานทั้งสองจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชนในสังคม การแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีปกครอง งานวิชาการ การศึกษา วิจัย การพัฒนาบุคลากร การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของทั้งสองหน่วยงาน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ อนึ่ง การปรับปรุงเพิ่มเติมเนื้อหาสาระข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ให้กระทำได้โดยความเห็นชอบร่วมกันของทั้งสองหน่วยงาน โดยจัดทำเป็นเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้มีอายุ ๓ ปี (สามปี) นับแต่วันที่ทั้งสองหน่วยงานลงนามเป็นลายลักษณ์อักษร

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้จัดทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ หน่วยงานทั้งสองต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ โดยผู้มีอำนาจลงนามของทั้งสองหน่วยงานได้ลงนามร่วมกัน และมีผลถือปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ลงนามเป็นต้นไป

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายพิทักษ์พล บุญมาติก)

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(นางสมฤดี ธัญญสิริ)

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

(นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์)

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พยาน

(นายชาญชัย แสวงศักดิ์)

ประธานศาลปกครองสูงสุด

พยาน

เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสำนักงานศาลปกครอง

หน่วยงานทั้งสองจะร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือด้านต่าง ๆ ดังนี้

ลำดับ	กรอบความร่วมมือทางวิชาการ	สาระสำคัญ
๑	การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสิทธิมนุษยชนในสังคม	<p>๑.๑ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลเรื่องร้องเรียนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและข้อมูลคดีปกครอง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำพิพากษาของศาลปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์เหตุแห่งการร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำสั่ง หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานใด ๆ ที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ</p> <p>๑.๒ การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมทางปกครองและหลักสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณชน ผ่านเครือข่าย ช่องทาง หรือกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมทางปกครองและร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน</p>
๒	การแลกเปลี่ยนข้อมูลคดีปกครองงานวิชาการ และการศึกษาวิจัย	<p>๒.๑ การประสานงานในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครอง ทั้งนี้ ให้ดำเนินการโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒.๒ การแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิชาการต่าง ๆ อาทิ บทความวิชาการ วารสาร/หนังสือ รวมถึงสื่อการเรียนรู้ที่จะเป็นประโยชน์กับบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน</p> <p>๒.๓ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับกฎหมายปกครอง และเรื่องอื่น ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของศาลปกครองและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เช่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิธีการทำงานแบบ Best Practice</p>
๓	การพัฒนาบุคลากร	<p>๓.๑ การให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการฝึกอบรม วิทยากร นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองหน่วยงาน ในการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อวิชาต่าง ๆ ของหน่วยงานตามความประสงค์</p> <p>๓.๒ การให้บุคลากรของทั้งสองหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่จัดขึ้นตามที่หน่วยงานผู้จัดเห็นสมควร อาทิ การอบรม การบรรยายพิเศษ การสัมมนาทางวิชาการ</p>
๔	การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	การอำนวยความสะดวกในการใช้บริการห้องสมุดหรือทรัพยากรสารสนเทศของทั้งสองหน่วยงาน